



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
Satun Provincial Social Development and Human Security Office
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



ประชุมการขับเคลื่อนโครงการตำบลต้นแบบ (Social Smart City)



เวลา ๑๓.๓๐ น.นางสาวศรีทัญญา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการตำบลต้นแบบ (SocialSmartCity) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อน โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจของหน่วยงาน ๑.โครงการสังคมไทยไร้ความรุนแรง การจัดตั้ง ศปก.ท่าเรือ และแต่งตั้งคณะทำงาน ศปก.ท่าเรือ ๒. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ๓. การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ๔. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๕. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๗. เงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

งานกิจการผู้สูงอายุ



เวลา ๑๙.๐๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายธีรวัจน์ จุลนวล หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจการผู้สูงอายุ และนโยบายพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ "สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ" ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าเรือ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนผู้สูงอายุ

งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



เวลา ๐๙.๓๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางสาววันดี หลีสินธุ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของคนพิการและผู้ดูแลที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอลงขัน จำนวน ๗ ราย

ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง



เวลา ๑๓.๓๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายสันต์ สุทธิสวงวน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโตะพะยว้าง ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจรรูวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

